

ภาคผนวก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

โครงสร้างกลุ่มเยาวชนฮักแม่จริม

กลุ่มเยาวชนฮักแม่จริม เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่ม ด้านบริการจัดการ เพื่อให้มีความชัดเจนในการจัดโครงสร้าง กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนการกำหนดแบบแผนของการดำเนินงานกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้แบ่งการศึกษาออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มเยาวชนฮักแม่จริม

การดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนฮักแม่จริม จะมีโครงสร้างการบริหารซึ่งได้พัฒนาและกำหนดรูปแบบของกลุ่มอย่างเป็นทางการ และมีการระบุชัดถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่คณะกรรมการกลุ่มพึงมี โดยโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มเยาวชนฮักแม่จริม ประกอบด้วย ประธานกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มเยาวชน ซึ่งคัดเลือกมาจากแกนนำเยาวชนที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้านและตำบลในอำเภอแม่จริม รวมเป็น 20 คน เป็นกรรมการในปัจจุบัน ได้แก่

นายพิษณุ สุทธิไธ	ประธานกลุ่มเยาวชนฮักแม่จริม
นายจิรเชษฐ์ ไชยศิริ	รองประธานกลุ่มเยาวชนฮักแม่จริม
นางสาวกาญจนา อุตธิยา	รองประธานกลุ่มเยาวชนฮักแม่จริม
นางสาวลาวัลย์ พรานสอน	เหรัญญิกกลุ่มฯ
นางสาวธมลวรรณ มุลธิจันทร์	เหรัญญิกกลุ่มฯ
นายบุญร่วม เสมอ	ประชาสัมพันธ์กลุ่มฯ
นางสาวสิขฎฎาภรณ์ มุลธิจันทร์	นายทะเบียนกลุ่ม
นายพิภพ อินติงภา	กรรมการกลุ่มฯ
นางสาวจิตตรา แสงน้อย	กรรมการกลุ่มฯ
นายกำพล คำมงคล	กรรมการกลุ่มฯ
นายวิโรจน์ ตาสุยะ	กรรมการกลุ่มฯ
นางสาวอรุณี พรหมเกษ	กรรมการกลุ่มฯ
นายนิรันดร์ แทนทอง	กรรมการกลุ่มฯ
นางสาวอารีรัตน์ กันคำ	กรรมการกลุ่มฯ
นางสาวนิตยา ธนุสาร	กรรมการกลุ่มฯ
นางสาวอ้อย ฝั้นจักขา	กรรมการกลุ่มฯ
นายสำราญ ก้อสละ	กรรมการกลุ่มฯ
นายประกาน	กรรมการกลุ่มฯ

นางสาวนิภา วงศ์คำมา กรรมการและเลขานุการกลุ่มฯ

นางสาวช่อผกา กอกทองคำ กรรมการและเลขานุการกลุ่มฯ

นอกจากนี้ ยังมีกรรมการที่ปรึกษาซึ่งมาจากคณะกรรมการของชมรมคนบ่อว่า และเจ้าหน้าที่ของรัฐในอำเภอแม่จรม ได้แก่

พระครูพิพิธนันทคุณ เจ้าอาวาสวัดห้วยซ้อและประธานชมรมคนบ่อว่า

นายไพโรจน์ คำจันทร์ดี อดีตประธานกลุ่มเยาวชนฮักแม่จรม (พ.ศ. 2540)

นายมานพ กันใจมา อดีตคณะกรรมการกลุ่มเยาวชนฮักแม่จรม

นายวัชรารุท ทะกา อดีตคณะกรรมการกลุ่มเยาวชนฮักแม่จรม

คุณสมชาย ศิริมาตย์ สาธารณสุขอำเภอแม่จรม

คุณหมอระพีพรรณ กิวัฒนา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่จรม

กำนันมนัส สุทธิไส กำนันตำบลหมอเมือง

คณะกรรมการของกลุ่มจะมาจากการเลือกตั้ง และอยู่ในระยะเวลาของการ เป็นคณะกรรมการ 2 ปี ทั้งนี้กรรมการทั้งหมดจะพ้นสภาพของการเป็นคณะกรรมการเมื่อ ตาย ลา ออก มีอายุเกิน 25 ปี สมรสแล้ว หรือย้ายภูมิลำเนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นอื่น ซึ่งจะมีการ เลือกตั้งใหม่เมื่อคณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระลง

สมาชิกแต่ละคนจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานของกลุ่ม ทั้งในด้านการเสนอ ความคิดเห็น การตัดสินใจ การวางแผนร่วมกัน ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม โดยคณะกรรมการ จะทำงานในลักษณะของการบริหารและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในชุมชนและ ภายนอกชุมชน ทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ ลักษณะของการดำเนิน กิจกรรมมักจะอยู่ในรูปแบบของการร่วมมือของเยาวชนในกลุ่มและในอำเภอแม่จรม ซึ่งมีการจัด แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมย่อยของกลุ่มเยาวชนอย่างชัดเจน ภายใต้การประสาน ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ กลุ่มจะมีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยได้กำหนดการประชุมไว้เดือนละ 1 ครั้ง ตามที่ได้ตกลงกันได้

กลุ่มเยาวชนได้ใช้การประชุม เป็นการตรวจสอบการทำงานของเยาวชน เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในกลุ่ม ชุมชน และตัวของเยาวชนเอง ซึ่งหากเกิดปัญหาใดก็จะร่วมกันเสนอความคิดเห็น และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดัง กล่าวร่วมกัน แต่จะมีการประชุมสมาชิกครั้งใหญ่อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือ 6 เดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง การกำหนดวันประชุมนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และโอกาสที่เยาวชนว่างเว้นจาก

ภารกิจการเรียนหรือการทำงาน แต่ถ้าหากว่าอยู่ในช่วงที่กลุ่มกำลังดำเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ก็จะมีการนัดประชุมกันบ่อยครั้งขึ้น โดยจะมีพระครูพิพิธนันทคุณ และไพโรจน์ คำจันทร์ตะ กรรมกรที่ปรึกษาของกลุ่มเยาวชนมาร่วมประชุมด้วยในบางโอกาส

2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกลุ่ม

กลุ่มเยาวชนได้มีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มอย่างกว้าง ดังนี้

1. กลุ่มเยาวชนจะเป็นการรวมกลุ่มเพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อเป็นการลดปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะด้านอบายมุขและยาเสพติด

จากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น จะเห็นว่ากลุ่มเยาวชนได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ที่เน้นในด้านการรวมตัวของเยาวชนในลักษณะของความเป็นกลุ่ม เพื่อใช้ความเป็นกลุ่มในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประเด็นหลักของการทำงานของกลุ่ม ในขณะที่ประเด็นด้านอื่นก็ยังมีค่าสำคัญไม่น้อยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้จากการสอบถามถึงการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่กลุ่มเยาวชนวางไว้นั้น พบว่าเยาวชนไม่ได้ให้ความสำคัญต่อวัตถุประสงค์ที่วางไว้เท่าไรนัก เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีอยู่แล้วในเนื้อหาของกิจกรรมที่เยาวชนได้ดำเนินกิจกรรมอยู่จึงไม่ได้สังเกต จดจำ หรือให้ความสำคัญกับข้อตกลงดังกล่าว จากการทำงานของกลุ่มเยาวชน ยังต้องการมุ่งเน้นในด้านของการแสดงความกล้าในการแสดงออก และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนต่อชุมชนและสังคมเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเยาวชนอีกแม้จริมเป็นอย่างไร

นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชนยังมีการวางกฎระเบียบของกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางการบรรทัดฐานในการปฏิบัติ ซึ่งจากการสอบถามประเด็นดังกล่าว พบว่า ยังเป็นประเด็นที่ไม่ได้อยู่ในข่ายของความสนใจของกลุ่มเยาวชนมากนัก แต่จากการค้นคว้าจากเอกสารการประชุม พบว่าได้มีการวางกฎระเบียบของกลุ่มไว้เป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายในกลุ่ม ดังนี้

1. ต้องเป็นเยาวชนที่มีความมั่นใจและต้องการเป็นสมาชิกอย่างแท้จริง
2. ต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละ รับผิดชอบ มีใจรักและสามัคคี
3. มีการช่วยเหลือร่วมมือ ในกิจกรรมที่ศูนย์เยาวชนหรือวัดช่วยเหลือ หน่วยงานต่าง ๆ องค์การพัฒนาเอกชนบางองค์การจัด
4. เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในการทำงาน

5. คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มเยาวชนฮักแม่จริมจะหมดสถานภาพการเป็นสมาชิกเมื่อมีครอบครัว

ถึงแม้ว่าการดำเนินการของกลุ่มจะมีการกำหนดเป้าหมาย การวางแผน การดำเนินการที่ชัดเจน และมีรูปแบบที่เป็นทางการมากขึ้นก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติแล้ว กลุ่มยังคงมีการดำเนินการในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าสมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มจะมีความสัมพันธ์สนิทสนม คั่นเคยกันดี ซึ่งการกำหนดโครงสร้างหน้าที่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็นไปเพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนของกลุ่มเยาวชน เพื่อผลของการดำเนินกิจกรรมที่ติดต่อสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก และการดำเนินการขอทุนหรืองบประมาณในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งจะทำให้เกิดองค์การที่ให้การสนับสนุนเงินทุนดำเนินการนั้น ให้ความเชื่อถือในความเป็นกลุ่มที่สามารถดำเนินการ กิจกรรมได้เช่นเดียวกับองค์กรอื่น ๆ ในสังคม

3. แบบแผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน

แบบแผนของการดำเนินกิจกรรม ของกลุ่มเยาวชน มักจะมีความสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของกลุ่มชมรมคนบ่อว่า และแผนงานของเครือข่ายเยาวชนมูลนิธิฮักเมืองน่าน ทั้งนี้เพราะการทำงานของกลุ่มโดยเฉพาะในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้น กลุ่มจะมีการประสานงาน ติดต่อสัมพันธ์กับองค์กรดังกล่าวอยู่เสมอ ซึ่งประธานเยาวชนจะเข้าร่วมวางแผนงาน กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเยาวชนมูลนิธิฮักเมืองน่าน เพื่อกำหนดรูปแบบและกระบวนการของกิจกรรมร่วมกัน ให้เป็นแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน ในขณะที่ชมรมคนบ่อว่าเอง ก็ถือว่ากลุ่มเยาวชนฮักแม่จริมนี้ เป็นเครือข่ายหนึ่งของชมรม ฉะนั้น เมื่อมีการวางแผนการดำเนินกิจกรรมก็จะมีการแจ้งให้กลุ่มเยาวชนทราบและเข้าร่วมในการวางแผนงาน กำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมในระดับท้องถิ่นขององค์กรท้องถิ่นที่เป็นแผนงานเดียวกัน (กลุ่มเยาวชนฮักแม่จริม, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์, 2544)

จากการวางแผนการทำงานของกลุ่ม ที่มีทั้งการดำเนินการภายในกลุ่ม ในชุมชน และแผนการดำเนินงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนที่อยู่ภายในและภายนอกชุมชน เช่น สาธารณสุขอำเภอ กลุ่มเครือข่ายเยาวชนมูลนิธิฮักเมืองน่าน ชมรมคนบ่อว่า ป่าไม้อำเภอ ซึ่งแผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มส่วนใหญ่จะกำหนดไว้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในกลุ่มเห็นว่า มีความเหมาะสมและสามารถดำเนินกิจกรรมร่วมกันได้ การวางแผนงานของกลุ่มจะกำหนดอย่างกว้าง ๆ ซึ่งหากมีกิจกรรมอื่นแทรกเข้ามา ก็สามารถที่จะปรับและยืดหยุ่นได้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม และเป็นการวางแผนการทำงานที่เหมาะสม กับการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเยาวชน

ในการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อม กลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ จึงเป็นกลุ่มที่มีแบบแผนการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน รูปแบบการทำงาน จะให้หลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนที่จะร่วมกันคิด ร่วมทำและตัดสินใจ ถึงแม้ว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้น จะไม่ได้แสดงออกมาในลักษณะที่เป็นรูปธรรมก็ตาม กลุ่มเยาวชนก็ยังคงมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ โดยเฉพาะบันทึกการประชุมของกลุ่มเยาวชน ทำให้ทราบว่า กลุ่มเยาวชนจะมีการประชุม เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันทุกครั้ง ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินงานมา ซึ่งประธานและคณะกรรมการจะมีหน้าที่ในการประสานงาน และร่วมกันรับผิดชอบในการวางแผนงานที่จะต้องปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับความต้องการของเป้าหมายของโครงการและเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเยาวชน

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ถึงแม้กลุ่มเยาวชนจะมีแบบแผนการทำงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการทำงานตามแผนงานขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชนก็ตาม แต่กลุ่มเยาวชนเองก็ได้มีการวางแผนงานของการทำงานอย่างอิสระ และไม่ได้ถูกครอบงำการทำงานจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและนอกชุมชน เพราะการได้ร่วมวางแผนงานกับกลุ่มองค์กรดังกล่าว นั้น เป็นเวทีและโอกาสของการทำงานร่วมกัน ที่แสดงถึงการยอมรับในศักยภาพการทำงานของกลุ่มและเป็นเวทีที่กลุ่มเยาวชน สามารถเสนอความต้องการของกลุ่ม เข้าสู่แผนการดำเนินในระดับท้องถิ่นและระดับเครือข่ายได้อย่างเต็มที่ และมีแนวทางในการปฏิบัติของกลุ่มเยาวชนและองค์กรต่าง ๆ นั้นที่สอดคล้องกัน

4. การได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินกิจกรรม

กลุ่มเยาวชนมีการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณที่ไม่ค่อยจะชัดเจนนัก ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ มักเป็นกิจกรรมโครงการตามที่ได้รับมอบหมายจากชมรมคนบ่อว่า สาธารณสุขอำเภอ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนในเวทีการทำงานของกลุ่มเยาวชนอย่างสม่ำเสมอ เพราะการดำเนินกิจกรรมในอดีตที่ผ่านมา จะเป็นงบประมาณที่ผูกพันในโครงการร่วมของชมรมคนบ่อว่า และสาธารณสุขอำเภอมากกว่า รวมทั้งเป็นเงินสนับสนุนที่ได้จากการหารายได้ในบางกิจกรรมของกลุ่ม เช่น การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองชาย การเลี้ยงหมู การทำของที่ระลึกขาย การทำกล้วยฉาบ จากการสนับสนุนของหน่วยงานพัฒนาการชุมชน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้บางส่วนเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันแต่ผลประโยชน์จะแยกส่วนรับกันไป แต่บางกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่เข้าไปร่วมดำเนินการซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้มากนัก แต่โดยภาพรวมแล้วการจัดการด้านงบประมาณจะขึ้นอยู่กับองค์กรที่เป็นเจ้าของโครงการอีกทีหนึ่ง

ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า กลุ่มเยาวชนไม่ได้มีการจัดหางบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเองเลย ในปี 2542 กลุ่มเยาวชนได้มีการจัดกิจกรรมผ้าป่าเยาวชนและขันโตกการกุศลขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมทุนของคนในชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเยาวชนเอง รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้ชุมชนเห็นว่า กลุ่มเยาวชนนี้เป็นกลุ่มที่มีการดำรงอยู่ด้วยการสนับสนุนของชาวบ้าน คนในท้องถิ่น ไม่ใช่กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยงานของผู้ใหญ่บ้าน หรือช่วยงานวัด งานประเพณีอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นกลุ่มเยาวชนที่สามารถทำประโยชน์ให้กับสาธารณชนอย่างหลากหลาย และต้องการการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสิ่งที่สำคัญ ผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เยาวชนมีทุนเริ่มแรกสำหรับเก็บไว้เป็นเงินทุน สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มถึง 6,000 บาท โดยประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน

ปัจจุบัน นอกเหนือจากที่ มูลนิธิอภัยเมืองน่าน และชมรมคนบ่อว่าเป็นองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน และให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอแล้ว กลุ่มยังได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนจาก SIF (กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม) ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมในโครงการนี้ถึง 3 กิจกรรมหลัก คือ การพบปะเยาวชนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาชุมชน การศึกษาชุมชน และการค้นหาตัวตนซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องเกี่ยวกันในการดำเนินการ

สำหรับการบริหารจัดการเงินทุนนั้น จะอยู่ในดุลพินิจของประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่มซึ่งต้องอาศัยการตัดสินใจร่วมของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มเยาวชนทุกคนในการดำเนินการด้านงบประมาณ รวมไปถึงความเห็นของที่ปรึกษาของกลุ่มที่จะให้ข้อคิดเห็นการดำเนินการอย่างแท้จริงและรัดกุมที่สุด และในการดำเนินการกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ทุกครั้ง ประธานจะแจ้งให้แก่คณะกรรมการกลุ่ม เพื่อให้ได้รับทราบถึงการจัดสรรงบประมาณว่ามีการใช้จ่ายในทางใดบ้าง และส่วนใดมีที่มาจากองค์กรใด รวมทั้งงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินงานต่อไปของกลุ่มมีการคาดการณ์การใช้จ่ายมากหรือน้อยเพียงใด จากการสอบถามพบว่า กลุ่มเยาวชนไม่เคยมีความขัดแย้งกัน ในด้านการบริหารจัดการด้านงบประมาณเลย ทั้งนี้เพราะทุกคนในคณะกรรมการนั้นจะทำงานร่วมกันโดยใช้เหตุผลในการพิจารณา รวมทั้งความชัดเจนโปร่งใสในการทำงานของประธานกลุ่ม และคณะกรรมการทุกคน จึงทำให้เท่าที่ผ่านมาไม่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ในด้านนี้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ	นางสาวสิริพันธุ์ อมรพันธุ์ปิติกุล
วัน เดือน ปีเกิด	22 กุมภาพันธ์ 2512
ประวัติการศึกษา	สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสมานการศึกษา กรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2524 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ กรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2530 สำเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาโทเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ปีการศึกษา 2534
ประวัติการทำงาน	ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เมทเท่นเฟรช เชียงใหม่ ครูอัตราจ้าง วิชาสามัญ ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปัจจุบัน อาจารย์ 1 ระดับ 4 หมวดวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย